

Tám gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp trồng người.



Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng Thắm

**Tám gương điển hình tiên tiến trong
sự nghiệp trồng người.**

“Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, mẫu mực và hiệu quả”, đó là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khi nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm, giáo viên dạy môn Tiếng Anh trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Trong những năm qua, cùng với việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua, ngành giáo dục đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực nhằm nâng cao và phát triển chất lượng giáo dục toàn diện. Các phong trào “Hai không”; Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã thực sự ngấm vào nhận thức, hành động của các thầy, cô giáo. Đã có rất nhiều tấm gương thầy, cô tâm huyết, nhiệt tình, yêu nghề, mẫn trẽ ở khắp mọi miền của tổ quốc. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm, giáo viên dạy Tiếng Anh trường Tiểu học Nguyễn Trãi- Quận Thanh Xuân -Thành phố Hà Nội là một trong những tấm gương sáng đó.

Với lòng yêu nghề, mẫn trẽ và tinh thần ham học hỏi từ các đồng nghiệp đi trước, từ năm 1994 mới ra trường, cô đã gắn bó với trường tiểu học Nguyễn Trãi cho đến hôm nay. Với trăm trở, suy nghĩ về hình ảnh người thầy mẫu mực trong mắt học trò, trải qua nhiều năm làm giáo viên hợp đồng, cuộc sống khó khăn, cô vẫn luôn yêu nghề, ý thức và nhắc nhở bản thân phải chuẩn mực, gương mẫu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Từ đó cô mạnh dạn học

hỏi kinh nghiệm từ các thầy, cô đi trước, tích cực tham gia các đợt thao giảng, dự giờ đồng nghiệp để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Cô nhiệt tình tham gia các hoạt động tuyên truyền, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, luôn gương mẫu đi trước, làm trước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể. Cô thường xuyên vận động, quan tâm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những lớp cô dạy cũng như trong trường và ở địa phương. Trải qua 14 năm hợp đồng đứng lớp, năm 2008 cô được nhận quyết định là giáo viên chính thức. Đây là động lực lớn cho bản thân trong quá trình công tác. Năm 2012 cô đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù ở cương vị là một giáo viên hợp đồng hay giáo viên biên chế, nhưng khi đứng trên bục giảng thì hơn hết cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với 24 năm tuổi nghề, đủ để cống hiến cho sự nghiệp trồng người và cũng đủ để bản thân cô nhận thức rõ được trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ của đất nước. Độ tuổi cũng như kinh nghiệm sống, năng lực chuyên môn đang ở độ “chín”, cô luôn giữ gìn đạo đức lối sống, tính tiên phong của người đảng viên. Có lẽ lối làm việc khoa học, kỷ luật, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quan liêu và tiêu cực trong nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm không bằng lòng với những gì mình đã đạt được, cô luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng học tập, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp, để có những bài giảng hay, phương pháp giảng dạy khoa học để truyền thụ cho học trò những kiến thức văn hoá, cũng như vốn kiến thức về kỹ năng sống sau này. Bản thân cô luôn là tấm gương điển hình trong các phong trào của ngành, của nhà trường. Cô tích cực tham mưu với Ban giám hiệu về việc lồng ghép nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thông qua các hoạt động như: trồng cây xanh; quét dọn sạch trường, đẹp lớp; phong trào xung hô, ứng xử có văn hoá; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATGT, ma túy; thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện như: mua tấm ủng hộ hội người mù; quyên góp đồng bào bị thiên tai; kế hoạch nhỏ; hoạt động từ thiện và các hoạt động khác ngay tại trường của mình. Thực hiện tốt cuộc vận

động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân cùng tham gia cuộc vận động.

Với học sinh, cô luôn nhắc nhở các em phải học thực chất, thi thực chất, không trao đổi bài trong khi làm bài kiểm tra, làm bài thi. Thông qua các hoạt động tập thể như: tổ chức các trò chơi dân gian, Hội vui học tập, Chúng em kể chuyện Bác Hồ... cô đã động viên, khuyến khích các em tích cực tham gia các hoạt động tập thể, tham gia sân chơi Violympic Tiếng Anh cấp trường, cấp quận nhằm thể hiện năng lực của bản thân từng học sinh. Điều tra số học sinh là con gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, con mồ côi để tạo điều kiện cho các em có đủ sách vở, đồ dùng học tập đến trường. Với một số em học yếu môn Tiếng Anh ở những lớp cô phụ trách, cô động viên giúp đỡ đến học miễn phí tại nhà để bổ sung thêm kiến thức cơ bản, góp phần hoàn thành nhiệm vụ học tập tại trường.

Những giờ học thú vị trên lớp hay những giờ ngoại khoá, cô giáo Hồng Thắm luôn tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với học trò, coi học trò như con của mình. Đây là những phẩm chất tốt, tạo niềm tin yêu, kính trọng của các em học sinh và cha mẹ học sinh dành cho cô. Với đức tính năng nổ, nhiệt tình trong công tác, cô luôn luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Chính những đức tính tốt và năng lực chuyên môn vững vàng đó, cô được phụ huynh học sinh, đồng nghiệp trong tổ, trong trường tin yêu và Ban giám hiệu tin nhiệm, nhiều năm nay, cô giữ trọng trách tổ trưởng tổ chuyên biệt của trường.

Nhiều năm học liên tiếp, cô là Giáo viên dạy giỏi cấp trường, lao động tiên tiến. Là một giáo viên bồi dưỡng đội tuyển khối 4,5 nhiều năm dự thi Tiếng Anh Violympic các cấp, cô và trò đã đem về cho nhà trường, cho thành phố nhiều giải cao. Đội tuyển do cô phụ trách luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua mũi nhọn của trường. Nhiều năm liền, cô là giáo viên giỏi cấp quận. Năm học 2011- 2012, cô đoạt giải Ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. Thành tích ấy không ngừng nhân lên. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm đã được vinh dự nhận danh hiệu tấm gương điển hình tiên tiến của quận Thanh

Xuân năm 2015. Năm học 2015-2016, cô có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp Thành phố và đã vinh dự được nhận bằng khen cấp Thành phố năm 2016. Đặc biệt năm học 2016-2017, cô đoạt giải Nhì hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố Hà Nội.

Không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, trong gia đình, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm cũng là người vợ, người mẹ đảm đang, luôn chăm sóc các thành viên trong tổ ấm của mình bằng tất cả tình thương yêu, bởi theo cô, đó là trách nhiệm thiêng liêng của người phụ nữ. Gia đình đã tạo thêm sức mạnh giúp cô vươn lên trong cuộc sống, trong nghề nghiệp, trong thực hiện phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".

Những thành tích mà cô đã đạt được chính là phần thưởng vô giá cho những cố gắng không mệt mỏi của cô. Nhiều người hỏi về bí quyết thành công, cô chỉ cười khiêm tốn và nói: "Tôi còn phải phấn đấu và học hỏi các đồng nghiệp nhiều lắm. Ước mơ là được làm cô giáo từ nhỏ nên tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức cho nghề cao quý của chúng ta thôi".

Nghề dạy học là một nghề khó khăn, gian khổ, âm thầm như người lái đò nhưng cũng rất vinh quang và hạnh phúc. Người thầy giáo muốn dạy tốt, muốn thành công trong sự nghiệp "trồng người" phải không ngừng phấn đấu, hoàn thiện mình, dành trọn tâm huyết của mình vì thế hệ học trò tương lai. Có lẽ chính từ mối liên tưởng gieo mầm, ươm giống, làm nên những chồi xanh hi vọng ấy mà chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".

Chúc cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thắm luôn là người lái đò vững tay chèo, là chỗ dựa tin tưởng của các bậc cha mẹ học sinh, của ngành giáo dục, và nhân dân địa phương.

*Phạm Thị Huệ - Giáo viên khối 2
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi*